

Chi bộ Chi cục Thống kê Quận 7 trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Ngày 05/7/2024, tại Chi bộ Chi cục Thống kê Quận 7 đã diễn ra buổi trao học bổng cho 01 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 6.000.000đ.

Học sinh được trao học bổng là em Nguyễn Hồng Ngọc Hân, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ba mẹ đã ly hôn, một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học, lại ở nhà trọ. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình thương của cha nhưng em Nguyễn Hồng Ngọc Hân luôn nỗ lực trong học tập, hàng năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Đây là một trong những hoạt động của Chi bộ Chi cục Thống kê Quận 7 thực hiện mô hình về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo đời sống Nhân dân, chăm lo cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn “Không để người nghèo yếu thế bị bỏ lại phía sau”. Kinh phí trao tặng được vận động từ đảng viên và công chức trong cơ quan.



Hình ảnh trao tặng quà

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh – Bí thư chi bộ chi cục Thống kê Quận 7 cho biết: học bổng này là tình cảm của tất cả đảng viên trong chi bộ gửi gắm và động viên thiết thực đến em Nguyễn Hồng Ngọc Hân trước khi bước vào năm học mới với mong muốn sẽ góp phần tiếp sức và tạo điều kiện tốt hơn cho việc học tập. dịp này, tôi cũng mong rằng đảng viên trong chi bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tạo động lực để các em học sinh nghèo, khó khăn có điều kiện phấn đấu hơn nữa, vượt qua những khó khăn, được tiếp bước đến trường, để trở thành người công dân có ích.

Tại buổi lễ trao nhận học bổng, em Nguyễn Hồng Ngọc Hân đã phát biểu cảm ơn Chi bộ chi cục Thống kê Quận 7 đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thiết thực cho việc học của em, em cam kết sẽ không ngừng cố gắng rèn luyện, học tập để xứng đáng là “con ngoan trò giỏi”, “cháu ngoan Bác Hồ” xứng đáng với sự quan tâm, động viên của bố mẹ, các thầy cô giáo và Chi bộ Chi cục Thống kê Quận 7.

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 7